

จินดาสมุนไพร บีน ทรีทเม้นท์หมักผสม ขยายตลาด

คนรักผม



ตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมและหนังศีรษะมีมูลค่าสูงขึ้นและการแข่งขันมีมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งการเพิ่มคุณภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตต่างหาจุดเด่นของสินค้าออกมากันมากมาย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งแนวทางการตลาดความงามที่สำคัญและยังคงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากขึ้น

ไชยกร นิธิคุณาวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ จินดาสมุนไพร เปิดเผยว่า ไบโหมี่ พีชสมุนไพรไทยพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่เกิดตามป่าและหัวไร่ปลายนา ได้รับการต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมที่ได้รับความนิยมมากมาย จินดาสมุนไพรได้นำไบโหมี่มาแปรรูปเป็น แชมพู ครีมนวด สูตรสมุนไพร และ เซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ หลังจากที่นำมาได้สักระยะจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น ทรีทเม้นท์หมักผสม สูตรพิเศษที่ยังคงเน้น ไบโหมี่ พีชสมุนไพรพื้นบ้าน ผสมผสานกับวัตถุดิบอื่นๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เส้นผมและหนังศีรษะแข็งแรงมากขึ้น ออกมา 2 สูตรพิเศษ คือ สูตรพลังโสม ไบโหมี่สด อโวคาโด และสูตรน้ำมันจมูกข้าว ว่านหางจระเข้ ไบโหมี่สด เป็นการผสมผสานพีชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่จะมาช่วยเพิ่มพลังให้เส้นผมและหนังศีรษะงดงามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไบโหมี่ เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรเด่นของจินดาสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์หลากหลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมีการผลิตแบบกรีนออแกนิคส์ สินค้าสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิจัยและทดลองมาแล้ว ทำให้ผู้ที่ใช้สินค้าของจินดาสมุนไพรเชื่อมั่นได้ในคุณค่าแห่งสมุนไพรไทยพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ได้วางจำหน่ายไปประมาณสองเดือนมีผลตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดี อีกทั้งยังได้ขยายฐานตลาดไปยังประเทศลาวภายใต้แบรนด์ จินดาบายดอกบัวคำด้วย

นายไชยกร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมจะถดถอยไปบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ จินดาสมุนไพร ยังคงรุกตลาดเพื่อคนรักเส้นผมอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 ร้านเพียวในบิกซี ยังได้รุกตลาดออนไลน์ผ่าน LAZADA ช้อปปิงออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่มีเวลาออกไปช้อปปิ้งข้างนอก และยังการทำตลาดแบบ OEM รับผลิตสินค้าให้กับผู้ที่สนใจอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอีกด้วย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-9871389-90 Facebook : จินดาสมุนไพร